

TỔNG CỤC VẬT TƯ

**THÔNG TƯ số 345-TVT-KT ngày
27-10-1964 về việc phân phối sử
dụng phế liệu thép lá tráng thiếc**

Kính gửi :

Ông Cục trưởng Cục kim khí thiết bị,
Ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,
Các ông Chi cục trưởng Chi cục kim
khí thiết bị,

Nhu cầu nhập khẩu thép lá tráng thiếc để sản xuất các loại hộp, thùng và các loại đồ dùng khác ngày càng tăng, do đó phế liệu thép lá tráng thiếc thái ra ngày càng nhiều nhưng chưa tận dụng được hợp lý. Gần đây, một số cơ sở sản xuất đã bước đầu nghiên cứu sử dụng, nhất là nhà máy bia Hà-nội đã tích cực dùng phế liệu thép lá tráng thiếc để sản xuất nút chai, tiết kiệm cho việc nhập khẩu hàng trăm tấn trong một năm.

Để tận dụng tốt hơn các loại phế liệu đó vào sản xuất nhằm giảm bớt việc nhập thép lá nguyên, sau khi đã trao đổi nhất trí với các ngành có liên quan, theo tinh thần nghị định số 165 — CP ngày 18-10-1961 của Hội đồng Chính phủ giao Tổng cục Vật tư quy định các biện pháp tiết kiệm vật tư kỹ thuật và giám đốc việc chấp hành các biện pháp ấy, trong khi chờ đợi những quy định cụ thể của Hội đồng Chính phủ về việc thu hồi kim loại thái ra trong quá trình sản xuất, Tổng cục đề ra một số quy định tạm thời về phân phối sử dụng phế liệu thép lá tráng thiếc như sau :

1. Từ nay trở đi, trên cơ sở cải tiến kỹ thuật của các xí nghiệp, cơ quan cung cấp sẽ phân phối dần phế liệu thép lá tráng thiếc thay cho thép nguyên lá để sản xuất các loại sản phẩm có thể dùng phế liệu thép lá tráng thiếc mà không cần dùng thép nguyên lá. Trường hợp đã tận dụng hết các loại phế liệu nhưng chưa đảm bảo đủ kế hoạch của Nhà nước mới được cung cấp thêm thép nguyên lá.

2. Các Chi cục kim khí cần giúp đỡ cho những xí nghiệp có phế liệu thép lá tráng thiếc tổ chức thu hồi và cung cấp cho các xí nghiệp có nhu cầu. Những xí nghiệp nào cần phế liệu này thì lập kế hoạch xin Bộ chủ quản duyệt nếu là xí nghiệp thuộc trung ương quản lý, hoặc xin Ủy ban hành chính tỉnh, thành duyệt nếu là xí nghiệp thuộc địa phương quản lý, rồi gửi cho Cục kim khí thiết bị, Tổng cục vật tư để được phân phối kịp thời và đầy đủ.

3. Cục kim khí thiết bị có trách nhiệm chỉ đạo các chi cục cung cấp, hướng dẫn các xí nghiệp cần loại phế liệu này đến giao dịch ký hợp đồng mua bán với các xí nghiệp có phế liệu thép lá tráng thiếc thái ra như nhà máy cá hộp Hạ-long ở Hải-phòng, nhà máy hoa quả Tương-mai ở Hà-nội, đồng thời theo dõi việc tận dụng phế liệu đó để trừ vào kế hoạch cung cấp thép tráng thiếc nguyên lá.

4. Thông tư này có hiệu lực từ ngày ký.

Vụ Kế hoạch và Cục kim khí thiết bị có trách nhiệm bàn bạc với các ngành và địa phương để thực hiện tốt những quy định trên đây.

Hà-nội ngày 27 tháng 10 năm 1964

Tổng Cục trưởng
Tổng cục Vật tư
LÊ HOÀNG

ỦY BAN KHOA HỌC NHÀ NƯỚC

**QUYẾT ĐỊNH số 199-KHH-QĐ ngày
1-10-1964 ban hành các tiêu chuẩn
Nhà nước.**

**CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC
NHÀ NƯỚC**

Căn cứ nghị định số 123-CP ngày 24-8-1963 của Hội đồng Chính phủ ban hành điều lệ tạm thời về việc nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt, ban hành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. — Nay ban hành các tiêu chuẩn Nhà nước trong bảng kèm theo.

Điều 2. — Từng tiêu chuẩn Nhà nước, tùy theo hình thức ban hành, ngày có hiệu lực và phạm vi hiệu lực ghi trong bảng, phải được nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả những ngành có liên quan.

Hà-nội, ngày 1 tháng 10 năm 1964,

K.T Chủ nhiệm
Ủy ban Khoa học Nhà nước
Phó chủ nhiệm
LÊ KHẮC